



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ ๓ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (Google form)

.....

ตามที่คณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครบวาระในการดำเนินกิจกรรม ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้การดำเนินการเลือกตั้ง ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งบุคลากร ประกอบด้วย คณาจารย์และนักศึกษา เป็นคณะกรรมการ ในการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

**๑. คณะกรรมการอำนวยการ**

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี)	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	กรรมการ
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษาประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานให้ข้อเสนอแนะตลอดจนอำนวยความสะดวก สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

**๒. คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง**

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี)	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	รองประธานกรรมการ
นายนิทัศน์ ขำตรี	กรรมการ
นางสาวตรุณี จารุมณี	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ ทองศร	กรรมการ
นางจุฑามาศ จันทร์เขย	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะตลอดจนอำนวยความสะดวก สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้งทุกพื้นที่

**๒.๑ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช**

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ประธานกรรมการ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ

/คณบดี...

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำคณะ/วิทยาลัย	กรรมการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา พื้นที่ทุ่งใหญ่ / พื้นที่ใสใหญ่	กรรมการและเลขานุการ

### ๒.๒ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำพื้นที่วิทยาเขตตรัง

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง	ประธานกรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำคณะ/วิทยาลัย	กรรมการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา พื้นที่ตรัง	กรรมการและเลขานุการ

### ๒.๓ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำพื้นที่ เขตสงขลา

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาลี)	ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิ	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำคณะ/วิทยาลัย	กรรมการ
บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ/วิทยาลัย	กรรมการ

นางสาวดรุณี จารุณี  
นางจุฑามาศ จันทร์ไชย  
นายนิทัศน์ ขำตรี  
นายณัฐวุฒิ ทองศร


กรรมการ  
กรรมการและเลขานุการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมการและดำเนินการเลือกตั้งตั้งรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามวัน เวลา ที่กำหนด
๒. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๓. แจ้งผลการเลือกตั้งต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อรวบรวมคะแนน และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ  
ไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ์ ยุติธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)  
รองอธิการบดี รักษาการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย